

**TỜ TRÌNH****CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

**về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc  
và các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm  
6 tháng cuối năm 2022**

-----

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII, ngày 01/7/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và cho ý kiến về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Sau khi tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về các nội dung cơ bản như sau:

**I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC****1. Kết quả công tác xây dựng đảng**

Các cấp ủy tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao hoạt động tuyên truyền nhất là tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm; tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất và người Hải Dương; sơ kết, tổng kết kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương; duy trì nội dung định hướng, theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch.

Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Đề án 01-ĐA/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020; sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; phê duyệt nội dung đăng ký đột phá, sáng tạo năm 2022 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện cơ bản tốt chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tăng cường phối hợp thẩm định hồ sơ nhân sự thuộc diện cấp ủy quản lý. Giải quyết cơ bản kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra tổ chức

đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu đề ra biện pháp khắc phục; đồng thời, xử lý kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh được cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm. Hoạt động dân vận cơ bản bám sát với tình hình thực tiễn, chú trọng vào các công việc mới, việc khó, trọng điểm mang tính đột phá, sáng tạo; chủ động bám sát cơ sở, thường xuyên tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và địa phương. Tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; chỉ đạo giám sát việc thực hiện Quy chế tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân.

Chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; nghiên cứu xây dựng Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của các cấp chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đấu thầu, đấu giá có liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước. Chỉ đạo các ngành nội chính, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh trật tự tại địa phương, nhất là các địa bàn phức tạp, nổi cộm, khiếu kiện đông người; thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chỉ đạo các ngành tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng; thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại các vụ việc, vụ án diện Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

## **2. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội**

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và nhiệm vụ công tác của từng cơ quan; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền như: tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng nếp sống văn minh; tích cực phối hợp triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào "Đoàn kết sáng tạo"; vận động ủng hộ "Quỹ đền ơn đáp nghĩa"; phối hợp tổ chức các hội nghị giám sát và phản biện xã hội; các hội nghị tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu Quốc hội trước kỳ họp; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp, các ngành phát động.

## **3. Hạn chế, yếu kém**

- Việc sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy ở một số cấp ủy còn hạn chế; một số nội dung công việc triển khai thực hiện còn chậm so với kế hoạch.

- Công tác kết nạp đảng viên vẫn gặp nhiều khó khăn (6 tháng đầu năm mới chỉ đạt 29% so với kế hoạch kết nạp năm 2022 là 2.200 đảng viên). Việc tuyển sinh các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung còn hạn chế; nhu cầu đào tạo trung cấp lý luận chính trị cũng giảm dần nên ảnh hưởng đến việc tuyển sinh theo chỉ tiêu kế hoạch.

- Một số cấp ủy lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát chưa phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; tiến độ thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên.

- Việc nắm bắt, kịp thời thông tin, phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân ở một số địa phương còn hạn chế. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại một số cơ quan, đơn vị chưa sát với tình hình thực tế.

- Một số chính quyền cơ sở chưa phối hợp chặt chẽ với ban dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân. Một số phong trào thi đua chưa được triển khai rộng khắp, một số cuộc vận động chưa đạt hiệu quả cao.

## II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Chỉ đạo sơ, tổng kết kịp thời các nghị quyết, kết luận của Trung ương; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng, nắm bắt dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”; thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, địa phương. Chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điểm sai của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị.

2. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện việc kết nạp đảng viên mới đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 15/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định về nêu gương; kiểm soát quyền lực,

chống chạy chức, chạy quyền... Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số văn bản về công tác cán bộ; ban hành Đề án thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng. Chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và các tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022.

3. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đảm bảo phù hợp với các quy định của Trung ương; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2022 đã đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện tốt chế độ tiếp đảng viên và công dân.

4. Thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân; kịp thời lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân. Tiến hành kiểm tra 10 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 16/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn; chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn; tổ chức tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo kế hoạch. Chỉ đạo hệ thống dân vận tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện các công việc trọng tâm, đột phá, sáng tạo trong công tác dân vận năm 2022.

5. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng" giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các điểm nổi cộm, phức tạp đông người và các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, các vụ án tham nhũng; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đảm bảo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức, đảm bảo hiệu quả.

6. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp quần chúng theo hướng tập trung cho cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với dân, tăng cường các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Chú trọng tính thiết thực, bền vững của các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tình nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nơi nhận:

- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các đại biểu dự hội nghị,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Lê Văn Hiệu**